

"ณรงค์" ไม่ขัดแย้ง ก.อุดมศึกษา เนระเวลาที่เหมาะสม

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ค. 2558

ทปอ. วอน "ณรงค์" เร่งติดตามเงินตกเบิกพนักงานมหา'ลัยทั้ง 3 รุ่น พร้อมวอนช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ขณะที่ รมว.ศึกษาฯ ระบุเห็นด้วยหลักการแยกกระทรวง แต่แนะให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

วันนี้ (11 พ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อธิการบดี 27 มหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งเป็นสมาชิกประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เดินทางเข้าพบ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าววาทปอ. ได้ขอให้ รมว.ศึกษาธิการ ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายได้แก่ ทปอ., ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ทปอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ประชุมกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดย ทปอ. ได้เสนอว่าการจัดตั้งกระทรวงใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ คือ จะสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นปัญหา และจะขยายการจัดการศึกษารอบคอบกลุ่มประชากรวัยแรงงานตั้งแต่อายุ 15 - 60 ปี ที่ไม่จบอุดมศึกษา ซึ่งพบว่าประชากรวัยแรงงาน 40 ล้านคน 50% จบประถมศึกษา 30% จบมัธยมศึกษา และ 20% จบอุดมศึกษา

นอกจากนี้ การตั้งกระทรวงใหม่ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างกระทรวงใหม่ เนื่องจากสามารถใช้สถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาได้ รวมทั้งอัตราตำแหน่งก็ปรับจากเลขาธิการ กกอ. เป็นปลัดกระทรวงได้ ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ เห็นด้วยในหลักการเรื่องการจัดตั้งกระทรวง แต่ต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ทปอ. ยังได้ขอให้ติดตามเรื่องเงินตกเบิกเยียวยาให้แกพนักงานมหา'ลัยทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ พนักงานที่เขาก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555 - 1 ม.ค. 2557 รวมทั้งขอให้ติดตามการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสังกัด สกอ. ที่มีวุฒิเดียวกันกับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) แต่มีเงินเดือนน้อยกว่า 8%

ด้าน พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา แต่ต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแยกกระทรวงใหม่ และพร้อมจะติดตามเรื่องเงินตกเบิกเยียวยาพนักงานมหา'ลัย